



Cà Mau, ngày 10 tháng 7 năm 2020

ĐỀ CƯƠNG**Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX**

(Dùng cho Đại biểu HĐND tỉnh tham khảo tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, Khóa IX)

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong một ngày rưỡi (ngày 09 đến hết buổi sáng ngày 10 tháng 7 năm 2020). Dự Kỳ họp gồm có đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, đại diện Ban HĐND, đại diện Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố Cà Mau; phóng viên báo, đài trung ương và địa phương; đại biểu HĐND tỉnh có mặt 46/53 vị.

Kỳ họp đã xem xét thông qua 26 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và Tổ thư ký Kỳ họp; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác mặt trận xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV; xem xét thông qua 11 nghị quyết; dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận tại Hội trường. Thực hiện miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; miễn nhiệm Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh.

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT**1. Xem xét thông qua các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm**

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, thách thức, các mặt hàng chủ lực của tỉnh không thể xuất khẩu được, do đó kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 bị ảnh hưởng: tốc độ tăng trưởng chỉ tăng 1,6% (cùng kỳ tăng 6,38%); tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ giảm 2,1%; kim ngạch xuất khẩu đạt 31,2% kế hoạch, giảm 12,2%; số lượng doanh nghiệp thành lập mới và thu hút đầu tư giảm; khách du lịch giảm 26,6% và doanh thu du lịch giảm 35,1% so cùng kỳ... bên cạnh đó, tình trạng hạn hán diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống người dân; làm thiệt hại 20.495 ha lúa, 51 ha màu, 16.557 ha nuôi trồng thủy sản; 20.815 hộ thiếu nước sinh hoạt; tình trạng sạt lở đất, sụp lún lộ giao thông xảy ra một số nơi... gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống người dân. Mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng rất lớn do tác động kép từ đại dịch Covid-19 và hạn hán, nhưng HĐND

tinh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo linh hoạt của UBND tỉnh, các ngành chức năng và địa phương, đã kịp thời đề ra các giải pháp và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, từ đó các khó khăn, thách thức cơ bản được khống chế, khắc phục, thực hiện đạt kết quả trên một số lĩnh vực: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.140 tỷ đồng, tăng 3,3% (cùng kỳ 5.943,9 tỷ đồng); tổng sản lượng thủy sản tăng 2,3% so cùng kỳ; thu ngân sách tăng 17,06% so cùng kỳ; giá trị giải ngân vốn đầu tư công tăng gấp 1,8 lần so cùng kỳ; không xảy ra ca nhiễm Covid-19; hoạt động sản xuất, kinh doanh dần khôi phục...

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp UBND tỉnh đề ra, đề nghị tập trung thực hiện quyết liệt với tinh thần chủ động, linh hoạt, sát thực tiễn, ứng phó kịp thời với những diễn biến ảnh hưởng trong nước và quốc tế, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai, dịch bệnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để tiếp tục khôi phục sản xuất, giữ đà tăng trưởng, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

2. Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề về “Tình hình cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh”, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết chuyên đề về nội dung này. HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà UBND tỉnh, các ngành chức năng và địa phương đã đạt được trong công tác cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém và đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; yêu cầu UBND tỉnh và các ngành chức năng, địa phương khắc phục hạn chế, yếu kém, phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác trong thời gian tới.

3. Qua báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9 và thứ 11 HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đánh giá cao sự tích cực, khẩn trương, trách nhiệm của UBND tỉnh và các ngành chức năng, địa phương trong xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, nhất là trong điều kiện phải đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thiên tai. Nhiều nguyện vọng chính đáng của cử tri đã được tiếp thu, nghiên cứu xử lý và trả lời thấu đáo. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít nội dung trả lời chưa đầy đủ thông tin, chưa đúng nội dung cử tri kiến nghị, chưa giải quyết thỏa đáng yêu cầu chính đáng của cử tri... HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng, địa phương tiếp tục rà soát giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, không để xảy ra tình trạng tiếp thu, trả lời nhưng không giải quyết.

4. Qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2019, HĐND tỉnh đánh giá cao việc tổ chức các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát ngày càng nâng lên; việc tổ chức triển khai, thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của các ngành chức năng được chú trọng. Thông qua các hình thức giám sát, đã kịp thời phát hiện và có các kiến nghị nhằm điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan và góp phần quan trọng vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan công quyền; tăng cường tính nghiêm

minh trong thi hành pháp luật, tính minh bạch của các hoạt động cơ quan quản lý nhà nước các cấp; thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Qua hoạt động giám sát, các quy định của pháp luật từng bước được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đem lại hiệu quả ngày càng thiết thực, rõ nét.

Trong thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tham gia các hoạt động giám sát; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, cần thiết tiếp tục tổ chức tái giám sát.

5. Sau khi nghiên cứu, thảo luận, cân nhắc nhiều mặt để đảm bảo chất lượng, tính khả thi của Chương trình giám sát, HĐND tỉnh đã nhất trí không tổ chức giám sát chuyên đề trong năm 2021 và thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Cà Mau năm 2021, với các nội dung: xem xét báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số báo cáo theo quy định. Trên cơ sở chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Diệp, do nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH; miễn nhiệm 03 Ủy viên UBND tỉnh, gồm: ông Huỳnh Quốc Việt, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, do chuyển công tác; ông Trương Dũng Tiến, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, do đang chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm để nghỉ hưu; ông Nguyễn Thanh Điền, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, đang chờ nghỉ hưu. Bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND tỉnh gồm: ông Trương Đăng Khoa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Công tác nhân sự tại Kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đạt sự đồng thuận cao. HĐND tỉnh thông qua 03 nghị quyết về nội dung này.

III. THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang năm 2020

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và năm 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua và được UBND tỉnh ban hành các kế hoạch và quyết định giao vốn chi tiết cho từng danh mục dự án. Tuy nhiên, đến nay một số dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng không còn nhu cầu giải ngân; một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số dự án trong quá trình tổ chức đấu thầu có giảm giá so với giá gói thầu được duyệt nên không sử dụng hết kế hoạch vốn và có đề nghị điều chỉnh giảm một phần kế hoạch vốn để bổ sung cho dự án khác. Do đó, đề đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, sớm hoàn

thành các dự án để đưa vào sử dụng, HĐND tỉnh cần điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang năm 2020.

Nội dung Nghị quyết điều chỉnh

- Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý 11,032 tỷ đồng của 06 dự án để bổ sung kế hoạch vốn cho 05 dự án. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xổ số kiến thiết 101,141 tỷ đồng của 30 dự án để bổ sung kế hoạch vốn cho 18 dự án.

- Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 chuyển sang năm 2020: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách tập trung và nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý 1,929 tỷ đồng của 10 dự án để bổ sung kế hoạch vốn cho 04 dự án. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xổ số kiến thiết 12,457 tỷ đồng của 19 dự án để bổ sung kế hoạch vốn cho 08 dự án.

2. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

Việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh với trang thiết bị tiên tiến đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện chức năng là bệnh viện đầu mối của tuyến tỉnh có trình độ chuyên môn cao trong khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khắc phục tình trạng quá tải như hiện nay.

Tổng mức đầu tư dự án là 3.322.575.090.000 đồng, sử dụng vốn trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2025.

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đền thờ 10 Anh hùng Liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai được khánh thành vào ngày 13/12/2018, với tổng vốn đầu tư là 40.583.587.000 đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, để phù hợp với yêu cầu thực tế và đảm bảo mỹ quan công trình, UBND tỉnh đã chủ trương phát sinh một số hạng mục công trình, làm thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư dự án so với phê duyệt ban đầu nên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư.

HĐND tỉnh đã xem xét, điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình gồm: Di dời phù điêu, 02 cây đa tại Đền thờ; bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; lát gạch vỉa hè và nắp mương phía trước Đền thờ; thay đổi, bổ sung một số thiết bị bên trong gian thờ. Tổng giá trị các hạng mục bổ sung là 3.361.298.000 đồng; làm tăng tổng mức đầu tư dự án từ 40.583.587.000 đồng lên 43.944.885.000 đồng.

4. Nghị quyết về điều chỉnh tên và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm Du lịch Đất Mũi thuộc Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm du lịch Đất Mũi thuộc Khu du lịch quốc gia Năm Căn được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, tại Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 18/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ,

Khu du lịch Năm Căn được đổi tên là Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, do đó, cần điều chỉnh tên dự án để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, để phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư dự án, đảm bảo đồng bộ với quần thể kiến trúc công trình xung quanh, quy mô một số hạng mục công trình dự án có sự phát sinh, điều chỉnh để tạo cảnh quan mới cho Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Quy mô Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm du lịch Đất Mũi thuộc Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau được điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường, cầu cạn trong Điểm du lịch. Nguồn vốn phát tăng thêm 13.866.606.478 đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh.

5. Nghị quyết ban hành phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tại Kỳ họp thứ Ba (bất thường) năm 2017, HĐND tỉnh đã ban hành 14 nghị quyết về 20 khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, đến nay Thông tư này đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Do đó, để đảm bảo về tính pháp lý và phù hợp tình hình thực tế địa phương, việc ban hành nghị quyết này là cần thiết, nhằm thay thế các nghị quyết về phí và lệ phí trước đây đã hết hiệu lực thi hành, đồng thời ban hành mới một số loại phí để tạo nguồn thu, bù đắp chi phí, góp phần giảm chi ngân sách.

Nội dung nghị quyết quy định về tổ chức thu, đối tượng nộp, đối tượng được miễn giảm, mức thu và việc quản lý, sử dụng 14 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó, ban hành mới Phí thăm quan di tích lịch sử và Phí thăm quan công trình văn hóa; bỏ Phí thăm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Phí thăm định phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung; nội dung Phí bình tuyến, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống, cây trồng lâm nghiệp có bổ sung khoản thu và điều chỉnh về mức thu. Các mức thu phí và lệ phí khác cơ bản không thay đổi so với nội dung đã ban hành trước đây, đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

6. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày 01/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đội Dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy ở ấp, khóm, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 949/949 ấp, khóm thuộc 101 xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, các chế độ, chính sách và nguồn kinh phí bảo đảm cho lực lượng này hoạt động chưa được pháp luật quy định, gây khó khăn trong hoạt động. Trên cơ sở Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 56/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, đội phó đội dân phòng và trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng.

Đội trưởng đội dân phòng được hỗ trợ hàng tháng bằng 30% lương cơ sở. Đội phó đội dân phòng được hỗ trợ hàng tháng bằng 25% lương cơ sở.

Trang bị các phương tiện PCCC cho các đội dân phòng, gồm: bình chữa cháy, đồ bảo hộ, quần áo chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy cơ bản đảm bảo công tác PCCC tại chỗ của địa bàn.

7. Nghị quyết về việc ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 tỉnh Cà Mau

Thực hiện các quy định của pháp luật, hàng năm, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng làm căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trình thực hiện có một số dự án phát sinh, cần phải điều chỉnh, bổ sung; do đó, việc ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 tỉnh Cà Mau là cần thiết và đúng theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh trình gồm: 03 dự án điều chỉnh, với diện tích là 147,06 ha; bổ sung 15 dự án thu hồi đất, với diện tích là 115,73 ha; 05 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, với diện tích là 22,36 ha; 02 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, với diện tích là 16,11 ha.

8. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và đóng góp đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết này, quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng, theo quy định tại Điều 8 và Điều 10, Thông tư số 117/2017/TT-BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Người cai nghiện ma túy đóng 100% định mức đối với chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn; tiền thuốc điều trị cắt cơn, giải độc và tiền ăn 40.000 đồng/người/ngày trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn.

Hỗ trợ 100% mức đóng góp cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật. Số lần hỗ trợ tối đa không quá 02 lần/người chấp hành quyết định.

9. Nghị quyết về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Việc ban hành nghị quyết nhằm quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho một số đối tượng theo quy định tại nghị định 146 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng thụ hưởng và mức hỗ trợ, như sau:

Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với Người thuộc hộ gia đình cận nghèo và Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều (không thiếu hụt BHYT). Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%.

Hỗ trợ 50% mức đóng BHYT đối với Học sinh, sinh viên. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%.

Các nghị quyết này đã được đại biểu thảo luận và thống nhất quyết nghị thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa IX. Văn phòng HĐND tỉnh gửi đến đại biểu HĐND tỉnh để tham khảo, lựa chọn nội dung phù hợp báo cáo với cử tri sau kỳ họp. Tuy điều kiện, tình hình của Tổ, địa bàn, đối tượng cử tri, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có thể lựa chọn, cập nhật bổ sung thêm một số nội dung, số liệu cần thiết để báo cáo rõ hơn với cử tri./.

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH